

# Tuổi cao - gương sáng

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Tuổi già nhưng chí không già / Góp phần xây dựng nước nhà phồn vinh”, nhiều người cao tuổi (NCT) huyện Kiến Xương vẫn cống hiến trí tuệ, sức lực để làm giàu cho gia đình và quê hương.

## Giám đốc tuổi 79

Ở tuổi 79, nhiều người đã chọn cuộc sống an nhàn, vui vầy bên con cháu nhưng ông Trần Thế Thao vẫn đang làm Giám đốc Xí nghiệp Đông Thăng, thị trấn Kiến Xương.

Năm 1965, chàng trai Trần Thế Thao gác lại những hoài bão của tuổi trẻ để lên đường nhập ngũ. Năm 1973, trở về cuộc sống đời thường, ông nhận công việc tại HTX May mặc Đông Phong với 20 xã viên may gia công cho Công ty Thương nghiệp

tỉnh. Sau đó HTX được đổi tên thành Xí nghiệp Đông Thăng để thuận lợi trong giao dịch với khách hàng nước ngoài. Hơn 50 năm gắn bó với Xí nghiệp, ông Thao đã giúp hàng nghìn người lao động có công việc với mức thu nhập ổn định. Ông chia sẻ: Hiện tại Xí nghiệp Đông Thăng có diện tích 10.000m<sup>2</sup>, sản xuất các sản phẩm may xuất khẩu ra nhiều nước trên thế giới. Trung bình mỗi năm Xí nghiệp xuất hàng triệu sản phẩm với doanh thu khoảng 14 tỷ đồng.

Trong các công nhân của Xí nghiệp có những người đã về hưu nhưng vẫn được ông Thao tạo điều kiện làm việc để cải thiện kinh tế. Bà Trương Thị Bình, tổ dân phố Đồng Tiến, thị trấn Kiến Xương chia sẻ: Tôi đã đồng hành cùng Xí nghiệp Đông

Thắng từ năm 1996. Trong thời gian đầu học may, tôi và mọi người được ông Thao giúp đỡ rất nhiều. Ông không chỉ là người có tài mà còn là người có tâm. Chúng tôi vừa có việc làm vừa được hưởng đầy đủ các chế độ, được đóng bảo hiểm xã hội. Thu nhập bình quân mỗi tháng khoảng 6 - 7 triệu đồng, đủ để tôi trang trải cuộc sống.

## Ông Quỳnh “nước sạch”

Về xã Lê Lợi hồi thăm ai cũng biết ông Quỳnh “nước sạch” ở thôn Phú Ân. Dù đã bước sang tuổi 68 nhưng ông về hưu nhưng vẫn được ông Thao tạo điều kiện làm việc để cải thiện kinh tế. Bà Trương Thị Bình, tổ dân phố Đồng Tiến, thị trấn Kiến Xương chia sẻ: Tôi đã đồng hành cùng Xí nghiệp Đông

này. Năm 2000, nhận thấy vấn đề ô nhiễm nguồn nước ở làng nghề chàm bạc tại địa phương, tôi quyết định xây dựng nhà máy nước sạch để cung cấp cho người dân các thôn. Năm 2006, tôi quyết định thành lập Công ty TNHH Xây dựng Đoàn Trường Trọng. Đến năm 2017, nhà máy được nâng cấp với vốn đầu tư trên 48 tỷ đồng, lắp đặt đường ống dẫn nước tới tất cả khu dân cư. Nhà máy có hệ thống xử lý nước sạch theo công nghệ màng lọc tiên tiến của Sở Khoa học và Công nghệ. Công suất xử lý và cấp nước 50.000m<sup>3</sup>/ngày đêm, phục vụ nhu cầu của nhân dân trên địa bàn 4 xã Lê Lợi, Hồng Thái, Trà Giang, Nam Cao.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Quỳnh còn giúp hàng trăm

lao động địa phương có thu nhập ổn định từ công việc xây dựng. “Tôi đã đi làm các công trình cho ông Quỳnh hơn 10 năm nay với thu nhập khoảng 7 - 9 triệu đồng/tháng. Nhờ đó tôi có nguồn thu ổn định để chăm lo cho gia đình của mình” - ông Lê Văn Bát, 68 tuổi, thôn Phú Ân chia sẻ.

## Hội viên làm kinh tế giỏi

Sau nhiều năm làm công việc xây dựng trên Hà Nội, ông Nguyễn Hữu Mạnh, thôn Luật Trung, xã Quang Lịch quyết định về quê phát triển kinh tế. Do không thể canh tác trên vùng đất trũng, ông mạnh dạn chuyển đổi để xây dựng chuồng trại nuôi gà, vịt. Sau 20 năm kiên trì, cần mẫn, đến nay trang trại có diện tích trên

5.000m<sup>2</sup> nuôi gà, vịt, ba ba. Ông Mạnh cho biết: Có thời điểm tôi nuôi khoảng 1,5 vạn con gà thịt, hàng nghìn con gà đẻ, vịt để cho thu nhập tỷ đồng mỗi năm. Hiện tại mỗi ngày trang trại cho thu khoảng 800 quả trứng vịt, 650 quả trứng gà. Còn đối với ba ba, sau 3 năm tôi xuất bán khoảng 2,6 tấn ba ba thương phẩm.

Ông Nguyễn Văn Trọng, Chủ tịch Hội NCT xã Quang Lịch cho biết: Ông Mạnh là hội viên làm kinh tế giỏi tiêu biểu. Không chỉ đam mê, dám làm, ông còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm trong chăn nuôi với các thành viên Hội NCT và chủ động tham gia xây dựng công trình đường giao thông, cầu, điện thắp sáng.

Ông Phan Văn Dương, Trưởng ban Đại diện Hội NCT huyện Kiến Xương cho biết: Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Người cao tuổi làm kinh tế giỏi”, thời gian tới, các cấp hội NCT trong huyện tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm làm kinh tế, hỗ trợ hội viên các điều kiện sản xuất; đồng thời, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng mô hình, điển hình NCT làm kinh tế giỏi. Cùng với đó, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo thực hiện tốt chế độ, chính sách của Nhà nước đối với NCT, qua đó khuyến khích, động viên NCT tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, làm giàu cho gia đình và xã hội.



Xí nghiệp Đông Thăng của ông Trần Thế Thao, hội viên Hội Người cao tuổi thị trấn Kiến Xương (Kiến Xương).



Bể bơi của ông Đoàn Xuân Quỳnh, xã Lê Lợi (Kiến Xương) giúp các em nhỏ được học bơi, phòng, chống đuối nước.



Trang trại chăn nuôi của ông Nguyễn Hữu Mạnh (người bên phải), xã Quang Lịch (Kiến Xương) cho thu nhập cao.

NGUYỄN TRIỆU



**Phụ nữ CHỒNG rác thải nhựa**

Sử dụng làn đi chợ hoặc thay thế các sản phẩm nhựa, túi nilon khó phân hủy bằng sản phẩm thân thiện môi trường hay tận dụng, tái chế rác thải nhựa thành vật dụng trang trí, trồng cây... là những việc làm thiết thực chống rác thải nhựa của hội viên, phụ nữ trong tỉnh. Đặc biệt, các chị em không chỉ tiên phong thực hành sống xanh mà còn biến rác thải thành tiền để gây quỹ an sinh.

Bùi Thị Tuất, xã Minh Lăng (Vũ Thư) cho biết: Tôi nhặt các chai lọ nhựa, sách báo cũ để dành cho Chi hội Phụ nữ thôn gây quỹ. Việc đó làm cho nhà cửa, vườn tược sạch sẽ, gọn gàng và góp phần gây quỹ cho chi hội.

## Thay đổi hành vi, xây dựng thói quen

Theo chị Nguyễn Thị Minh Hiền, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Muốn có hành vi tốt, trước hết phải có nhận thức tốt, đồng thời nói phải đi đôi với làm. Hành động chung tay giảm thiểu rác thải nhựa được cán bộ và tổ chức hội các cấp đi đầu, gương mẫu, tích cực thực hiện. Trong đó, cán bộ, các cấp hội hạn chế tối đa việc sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần; không sử dụng băng rôn, khẩu hiệu, chai, cốc, ống hút, bát nhựa, cốc nhựa, hộp xốp... dùng một lần tại công sở và trong các hội nghị, hội thảo, cuộc họp và ngày lễ, ngày kỷ niệm và các sự kiện khác; ưu tiên lựa chọn các sản phẩm tái chế, thân thiện với môi trường. Còn hội liên hiệp phụ nữ các huyện, thành phố và cơ sở, 5 năm qua phối hợp tổ chức 138 lớp truyền thông nâng cao kiến thức về hạn chế sử dụng túi

nilon và đồ nhựa dùng một lần cho trên 16.000 hội viên, phụ nữ; tổ chức trên 300 lớp truyền thông kiến thức về pháp luật bảo vệ môi trường; kiến thức an toàn, vệ sinh thực phẩm; cách phân loại, xử lý rác thải tại gia đình cho 46.150 hội viên, phụ nữ tham gia. Nhiều năm nay, các cấp hội phụ nữ đã gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” và phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thành lập các mô hình thiết thực như: hạn chế sử dụng túi nilon, xách làn đi chợ, biến rác thải nhựa thành tài tại hộ gia đình...

Theo chị Nguyễn Thị An, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Bình: Hội tổ chức truyền thông trên loa truyền thanh, mạng xã hội tới nhân dân, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần. Đồng thời, đã triển khai phong trào “Phụ nữ thành phố nói không với sử dụng túi nilon và sản phẩm nhựa sử dụng 1 lần”, tại 19/19 xã, phường, cấp hơn 5.000 làn nhựa cho chị em.

## Việc làm nhỏ - ý nghĩa lớn

Hàng ngày, bà Vũ Thị Phương, phường Đề Thám (thành phố Thái Bình) đi chợ để chuẩn bị cho bữa cơm gia đình. Dù đi chợ mua khá nhiều đồ và thực phẩm nhưng hầu như bà Phương không sử dụng túi nilon. Thay vào đó, trước khi đi, bà xách theo chiếc làn, trong đó có thêm hộp và cặp lồng để đựng đồ ăn sáng, còn các hộp để đựng thức ăn sống thì chỉ cần bỏ trực tiếp vào làn là được. Vì thế nhà bà giảm được lượng lớn rác thải nhựa so với trước kia. Bà Phương cho biết: Thời gian đầu khi thực hiện, tôi thấy bất tiện hơn so với thông thường, nhưng làm nhiều lần thành quen. Nhất là mỗi ngày, nhìn thùng rác sinh hoạt của gia đình tôi với hần đi vì giảm được túi nilon và rác thải nhựa, tôi thấy rất vui.

Việc phát làn nhựa cho chị em đi chợ ở một số địa phương của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Bình đã bước đầu hạn chế sử dụng túi nilon trên địa bàn. Mặt khác, việc mỗi hội viên xách làn nhựa đi chợ là hành động nhằm làm thay đổi thói quen giảm sử dụng túi nilon và sản phẩm nhựa trong cuộc sống hàng ngày, góp phần lan tỏa đến cộng đồng và xã hội trong việc hạn chế rác thải nhựa ra môi trường. Trong khi đó, tại các địa phương trong tỉnh, cán bộ, hội viên phụ nữ đã thu gom các chai lọ nhựa để bán phế liệu gây quỹ giúp phụ nữ, trẻ em yếu thế. Bà



Cơ sở may túi không dệt của chị Vũ Thị Hải Yến, xã An Mỹ (Quỳnh Phụ) cung cấp hàng chục nghìn sản phẩm ra thị trường, góp phần giảm việc sử dụng túi nilon.

## Cần sự chung tay của cả cộng đồng

Giảm thiểu rác thải nhựa, hạn chế sử dụng túi nilon trong các cấp hội phụ nữ từ tỉnh đến cơ sở bước đầu đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, theo chị Nguyễn Thị An: Thực tế, vì tiện dụng nên nhiều người, có cả phụ nữ đã được phát làn nhựa vẫn dùng túi nilon. Để thay đổi nhận thức, hình thành thói quen cho cán bộ, hội viên và người dân về thay thế sản phẩm nhựa dùng một lần, hạn chế việc phát sinh chất thải nhựa, túi nilon là một quá trình cần phải làm thường xuyên, liên tục. Việc này đòi hỏi sự nỗ lực không chỉ riêng các cấp hội mà của cả hệ thống chính trị và cộng đồng.

Còn trong báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong thực hiện phong trào. Trong đó, công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia phân loại, thu gom, xử lý rác sinh hoạt tại gia đình ở một số cơ sở hội còn hạn chế. Một số mô hình hộ gia đình hội viên phụ nữ thực hiện phân loại rác tại hộ gia đình, nhưng khi thu gom thì chưa được địa phương chỉ đạo thu gom riêng. Việc sử dụng túi nilon, đồ dùng nhựa một lần tiện lợi và giá thành rẻ nên người dân vẫn còn sử dụng nhiều. Các mô hình về giảm thiểu rác thải nhựa còn ít và tính bền vững chưa cao.

Để thực hiện hiệu quả hơn phong trào “Chống rác thải nhựa”, theo chị Nguyễn Thị Minh Hiền, thời gian tới, các cấp hội sẽ tiếp tục tập trung truyền thông kiến thức bảo vệ môi trường nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ cơ sở; đẩy mạnh tổ chức các hoạt động vận động phụ nữ sản xuất, kinh doanh đi đôi với bảo vệ môi trường, phòng, chống rác thải nhựa; tiếp tục duy trì có hiệu quả các mô hình điểm về bảo vệ môi trường; phát hiện, nhân rộng và tuyên truyền các mô hình, điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trường.

XUÂN PHƯƠNG

# THỤY DÂN “Dân vận khéo” kéo phong trào



Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường ĐH.95 đoạn qua địa bàn xã Thụy Dân chỉ trong 3 tháng đã hoàn thành.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” thời gian qua được các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn xã Thụy Dân (Thái Thụy) triển khai hiệu quả, bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư, góp phần khơi dậy nội lực, tập trung đẩy mạnh công tác huy động sức dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tuyến đường ĐH.95 qua địa bàn xã Thụy Dân dài trên 3km, khi triển khai nâng cấp, mở rộng cần phải thu hồi trên 6.900m<sup>2</sup> đất của hàng chục hộ gia đình. Ông Lê Thanh Bường, Phó Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Đảng ủy đã ra nghị quyết chuyển đặc tập trung đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao mặt bằng thi công tuyến đường, trong đó giao cho khối dân vận xã phụ trách công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận với chủ trương, tự nguyện hiến đất để mở rộng đường. Các đồng chí trong khối dân vận xã trực tiếp về từng khu dân cư phối hợp cùng với cấp ủy, chính quyền thôn tuyên truyền, vận động để người dân thấy rõ được lợi ích, tầm quan trọng của tuyến đường sau khi hoàn thành. Đặc biệt, chúng tôi còn phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong việc tự nguyện hiến đất mở rộng đường, từ đó tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư và đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng nhiệt tình của người dân.

Ông Nguyễn Đức Thắng, Chi bộ thôn Vọng Lữ chia sẻ: Tuyến đường này trước đây nhỏ hẹp,

mặt đường chỉ rộng 3,5m và đã xuống cấp, giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, khi có chủ trương đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường, tôi đã hiến toàn bộ diện tích đất nông nghiệp của gia đình mà tuyến đường đi qua (gần 540m<sup>2</sup>) để làm đường, đồng thời vận động bà con trong thôn cùng hiến đất làm đường. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên chỉ trong 3 tháng, xã đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng bàn giao cho đơn vị thi công.

Cũng theo Phó Bí thư Đảng ủy xã Lê Thanh Bường, quá trình thi công toàn bộ hệ thống điện chiếu sáng đã được các hộ dân bàn hiến sẵn từ trước. Cũng như tệ nạn xã hội. Cũng trong thời gian qua, các thôn trong xã còn làm tốt công tác xã hội hóa để đầu tư nâng cấp hệ thống đường điện chiếu sáng trong các khu dân cư.

Ông Lê Minh Nguyệt, Bí thư Chi bộ thôn An Tiêm 1 cho biết: Trước đây, hệ thống điện chiếu sáng của thôn chủ yếu là sử dụng bóng đèn compact. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền

thôn đã tập trung huy động các nguồn lực trong nhân dân để nâng cấp đường điện chiếu sáng trong thôn với hệ thống cột, đường dây và thay thế toàn bộ 185 bóng đèn compact thành bóng đèn led để tăng hiệu quả chiếu sáng với tổng kinh phí 124 triệu đồng. Đến nay, toàn bộ 38 tuyến đường ở 5 khu dân cư với chiều dài 15,6km của xã Thụy Dân đều được lắp đặt hệ thống điện led chiếu sáng.

Nhờ khéo trong công tác tuyên truyền, vận động nên cấp ủy, chính quyền xã Thụy Dân đã phát huy tốt nội lực, huy động sức dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các nhiệm vụ từ đầu nhiệm kỳ đến nay đều hoàn thành tốt. Mặc dù gặp nhiều khó khăn song kinh tế địa phương vẫn giữ đà tăng trưởng khá, nhân dân tích cực, sáng tạo trong phát triển kinh tế. Thu nhập bình quân của người dân hiện nay đạt 68,5 triệu đồng/năm. Xã có 4 thôn hoàn thành xây dựng nhà văn hóa thôn kiểu mẫu. Có 5/5 thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa. Nhiều công trình phúc lợi của địa phương được đầu tư xây dựng bằng nguồn xã hội hóa như Đền thờ liệt sĩ, nhà khám chữa bệnh 2 tầng, nhà văn hóa của thôn, nâng cấp đường điện chiếu sáng, xây bờ kè sông, đổ bê tông lề đường, xây dựng rãnh thoát nước... với tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng. Diện mạo nông thôn nhờ vậy ngày càng khang trang, đổi mới; đời sống văn hóa và tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao.

ĐÀO QUYN